

ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2568



HR NEWS ข่าวงานบริหารบุคคล

20 มี.ค. 2568 09:04:20:58

KICK OFF การประเมินองค์กรคุณธรรม NT ประจำปีงบประมาณ 2568

นายสุรสิทธิ์ สุวรรณกิตต์

นายธีรยุทธ ภัทธีติวณิช

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 นายสุรสิทธิ์ สุวรรณกิตต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดการ Kick Off การประเมินองค์กรคุณธรรมของ NT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนายธีรยุทธ ภัทธีติวณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ผู้แทนจาก 10 สายงาน และสำนักตรวจสอบได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีเพียงคำแถลงการประเมินองค์กรคุณธรรมที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งกำหนดเป้าหมาย "คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรม ที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ภายใต้หลักธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ"

และกำหนดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ขอความร่วมมือหน่วยงานภายใต้สังกัดรวมถึง NT ประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่ง NT ได้ให้ความร่วมมือเป็นประจำทุกปีด้วยดี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) โดยนายณพพล เอื้อภักดิ์พร้อมรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปจ.) ได้ให้เกียรติในการแนะนำให้ความรู้ แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 9 ข้อให้กับผู้แทนทุกสายงาน และสำนักตรวจสอบเพื่อเกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ NT มีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และมุ่งสู่ Organization of Integrity ต่อไป

นายณพพล เอื้อภักดิ์พร้อม

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

www.ntpic.co.th Contact Center 1888

@NTpic @NT_pic

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 นายสุปรีดี สุวรรณทัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดการ Kick Off การประเมินองค์กรคุณธรรมของ NT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนายธีรยุทธ ศักดิ์วิลาสตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ผู้แทนจาก 10 สายงาน และสำนักตรวจสอบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรับฟังคำชี้แจงการประเมินองค์กรคุณธรรมที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งกำหนดเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรม ที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” และกำหนดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ขอความร่วมมือหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมถึง NT ประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่ง NT ได้ให้ความร่วมมือเป็นประจำทุกปีด้วยดีทุกปี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) โดยนายณคพล เอื้อทวีทรัพย์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ให้เกียรติในการแนะนำ ให้ความรู้ แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 9 ข้อ ให้กับผู้แทนทุกสายงาน และสำนักตรวจสอบเพื่อเกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อ NT มีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และมุ่งสู่ Organization of Integrity ต่อไป

